

ชร้อป สุนัขที่สร้างความประทับใจแก่คนทั่วโลกโซเชียล จากภาพถ่ายที่เจ้าของอัมมันตงน้ำบำบัดโรคไขข้ออักเสบ ได้จากโลกนี้ไปแล้วด้วยอายุ 20 ปี

วันที่ 20 กรกฎาคม 2556 เว็บไซต์เดลีเมลของอังกฤษ มีรายงานว่า เจ้าของชร้อป สุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพิร์ด จากวิสคอนซิน สหรัฐฯ เจ้าของภาพที่สร้างความประทับใจให้แก่คนจำนวนมากบนโลกออนไลน์ ได้จากโลกนี้ไปแล้วหลังจากที่มันมีอายุได้ 20 ปี

โดย จอห์น อังเกอร์ เจ้าของสุนัขตัวนี้ได้ประกาศข่าวการจากไปของมันผ่านทางเฟซบุ๊กเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ด้วยการโพสต์รูปภาพพรอยท่าในฝันของมันเป็นพร้อมข้อความว่า "ผมยังหายใจอยู่ แต่ผมกลับไม่สามารถรู้สึกได้ถึงลมหายใจของตัวเองอีกแล้ว"

สำหรับ ภาพดังกล่าวได้รับการกดไลค์กว่า 24,000 ครั้ง และมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นอีกกว่า 49,000 ครั้งภายในเวลาเพียงชั่วโมงเดียว แม้ จอห์น จะบอกเพียงแค่ว่า ชร้อปได้จากไปแล้ว โดยที่ยังไม่ได้บอกรายละเอียดใด ๆ

ขณะที่ผู้คนนับหมื่นได้เข้ามาร่วมโพสต์ข้อความไว้อาลัยให้แก่จากไปของชร้อปโดยผู้ซึ่งรายหนึ่งได้โพสต์ว่า ฉันจะไม่มีวันลืมแกเลย ชร้อป เสียใจด้วยนะจอห์น และอีกรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความว่า เรื่องราวของคุณสร้างแรงบันดาลใจและอบอุ่นหัวใจอย่างมาก

สำหรับเรื่องราวความประทับใจของสุนัขที่แสนจะซื่อสัตย์ตัวนี้ได้กลายมาเป็นเรื่องที่สร้างความประทับใจให้แก่คนทั่วโลก เมื่อจอห์นได้นำภาพของเขากับชร้อปที่กำลังอยู่ในทะเลสาบสุพีเรีย มาโพสต์ในอินเทอร์เน็ตเมื่อปีที่ผ่านมา โดยภาพถ่ายนี้เพื่อนของเขาที่ชื่อ ฮานนาห์ ฮัดสัน ซึ่งเป็นช่างภาพได้ถ่ายไว้

โดยก่อนหน้านี้ ชร้อปต้องทนทรมานจากโรคไขข้ออักเสบ ทำให้มันปวดจนไม่สามารถนอนหลับได้ในตอนกลางคืนและแทบจะเดินไม่ได้ จนจอห์นได้ตัดสินใจอัมชร้อปลงมาลูนน้ำในทะเลสาบสุพีเรีย และการลอยอยู่ในน้ำก็ช่วยบรรเทาอาการปวดของชร้อป และทำให้มันมักจะเคลิ้มหลับไประหว่างที่กำลังลอยอยู่ในทะเลสาบ

อย่างไรก็ตาม จอห์นไม่มีเงินพอจะจ่ายค่ารักษาจำนวน 200 ดอลลาร์สหรัฐฯ แก่ชร้อปได้ จึงได้นำภาพดังกล่าวมาเผยแพร่เพื่อขอรับบริจาค โดยที่เขาไม่คาดคิดว่าผู้คนจากทั่วโลกที่ได้เห็นภาพดังกล่าวจะเกิดความรู้สึกประทับใจจนมีเงินบริจาคมากถึง 25,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้มันสามารถรับการรักษาด้วยเลเซอร์ได้ จนมีอาการดีขึ้นและสามารถเดินได้

เศร้า ! ซร้อป สุนัขป่วยที่ดังในไซเบอร์ จากไปแล้วด้วยอายุ 20 ปี

เขียนโดย Pice Priceaw

---

ด้วยเงินเหล่านั้น ซร้อปได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด ในช่วงเวลา 2 สัปดาห์สุดท้ายของชีวิต แต่อย่างไรก็ตาม หลังจากมันจากไปแล้ว จอห์นก็ได้ตัดสินใจที่จะร่วมกับสัตวแพทย์ที่รักษาสร้อป จัดตั้งกองทุนมรดกซร้อปขึ้นมาเพื่อนำเงินบริจาคที่เหลือไปใช้ในการช่วยเหลือครอบครัวที่มีรายได้น้อยให้สามารถดูแลสุนัขป่วย และทำหมันสุนัขตัวใหม่ของพวกเขาได้

โดยจอห์นเผยว่า มันเป็นเรื่องน่าประหลาดใจอย่างมากที่แม้ซร้อปจะจากไปแล้ว แต่ผู้คนจากทั่วโลกก็ยังไม่หยุดการบริจาคเงินเข้ามา พวกเขาจึงตัดสินใจจะนำเงินที่เหลือมาใช้ประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสุนัขตามจุดประสงค์ดั้งเดิมที่ได้รับเงินบริจาคมา และจอห์นก็ได้กลายมาเป็นผู้ที่ให้คำแนะนำแก่คนอื่น ๆ ให้ผ่านช่วงเวลาอันยากลำบากที่สุดในชีวิตของพวกเขาอีกด้วย

Credit kapook.com